

Số: /TB-UBDT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 02/6/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020. Tham dự cuộc làm việc có có tập thể Lãnh đạo và viên chức Tạp chí Dân tộc, đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, chuyên viên văn phòng Ủy ban. Sau khi nghe đồng chí Tổng Biên tập báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm và Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2020 và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh kết luận như sau:

1. Ghi nhận sự cố gắng của Tập thể Tạp chí Dân tộc trong 5 tháng đầu năm 2020, trong việc khắc phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh covid của cả nước nói chung và Ủy ban Dân tộc nói riêng.

2. Tạp chí Dân tộc cần mở rộng các mối quan hệ công tác, phối hợp với các Vụ đơn vị, các cơ quan làm công tác truyền thông có liên quan của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các vụ, đơn vị của Ủy ban để phát huy những tiềm năng sẵn có, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tạp chí, nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị. Trước mắt phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc Thiểu số; Để phối hợp các hoạt động tuyên truyền vận động đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện Luật An toàn giao thông, công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, việc giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.... Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; trên các ấn phẩm của Tòa soạn, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận 65- KH/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24- NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác Dân tộc trong tình hình mới.

3. Tiếp tục xuất bản các Chuyên đề theo Kế hoạch và nâng cao chất lượng các bài nghiên cứu, hạn chế tính chất báo chí, đi sâu vào thực tiễn và tìm được những đề xuất mới trong thực hiện chính sách ở các vùng miền có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

4 Về những đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Dân tộc

- Việc xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử: Đây là một đề xuất phù hợp với định hướng, xu thế báo chí hiện đại theo tinh thần định hướng báo chí của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước trong tình hình mới. Tạp chí cần xây dựng Đề án cụ thể, xin ý kiến các đơn vị có liên quan, hoàn thiện đề án theo qui định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xác định phương án khả thi,

xin ý kiến chủ trương của Bộ trưởng và trình Ban cán sự (Nếu được Bộ trưởng đồng ý).

- Về việc tiếp tục xuất bản Tạp chí Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc, đúng theo chức năng nhiệm vụ của được giao theo Quyết định 438/ QĐ- UBĐT ngày 24/7/2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc ngoài ấn phẩm đặt hàng theo Quyết định số 45/QĐ- TTg của Chính phủ. Đây là một đề xuất đúng trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí có văn bản xin chủ trương của Bộ trưởng, xây dựng đề án, chuẩn bị các điều kiện để vận hành. Tuy nhiên, để thực thi được nhiệm vụ này, Tạp chí cần có giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ, củng cố tổ chức và chuẩn bị các điều kiện vận hành khi được lãnh đạo đồng ý. Trước mắt cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo đặt hàng của Quyết định 45/ QĐ- TTg ngày 09/01/2019 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-202 mở rộng nhóm đối tượng bạn đọc; Đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn về dân tộc và chính sách dân tộc để tham mưu cho các nhà quản lý về việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc, nhất là những chính sách mang tính đặc thù cho các vùng miền, các nhóm dân tộc thiểu số.

- Về việc Tạp chí đề nghị hoàn thiện bổ sung bộ máy lãnh đạo cấp phòng. Đồng ý về chủ trương, căn cứ vào thực tiễn và quyền hạn, nhu cầu công tác; Tạp chí làm việc cụ thể với Vụ Tổ chức cán bộ, thống nhất các phương án trình Lãnh đạo theo qui định. Đây cũng là điều kiện quan trọng để Tạp chí hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động.

- Về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, lý luận phát huy sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý. Đồng ý với đề xuất nay. Đây là một điều kiện để thu hút sự tham gia của các nhà khoa học trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nói riêng và các nội dung nội dung quan trọng để thực hiện được chức năng nhiệm vụ của Tạp chí là cơ quan nghiên cứu của Ủy ban Dân tộc một cách toàn diện.

- Việc đề xuất thêm 01 phòng làm việc. Hiện nay Tạp chí có 16 người, làm việc trong hai phòng không đảm bảo điều kiện làm việc theo qui định. Giao Văn phòng Ủy ban nghiên cứu, bố trí và sắp xếp cho Tạp chí Dân tộc thêm phòng làm việc cho Tạp chí phù hợp với thực trạng của cơ quan. Tạp chí chủ động làm việc với Văn phòng về vấn đề này.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc về kết quả thực hiện công tác 5 tháng đầu năm 2020, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN (để b/c);
- Các vụ, đơn vị thuộc UBĐT;
- Công TTĐT của UBĐT;
- Lưu: VT, TCĐT.

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lò Quang Tú

